
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
  สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจาํปี  พ.ศ. 2562 

วนัท่ี  21  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 

   อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 
รายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
ลาํดบัท่ี ช่ือ - –  สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
นายพนูลาภ  ไชยสงคราม 
นายประจวบ  วงัหิน 
นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
นายวิทยา  มณี 
นายฉตัรชยั  ชุมทอง 
นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
เลขานุการสภาฯ 

อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
พนูลาภ  ไชยสงคราม 
ประจวบ  วงัหิน 
วิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
วิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
แดง  จิตรอกัษร 
พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
วิทยา  มณี 
ฉตัรชยั ชุมทอง 
สุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
วาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

รายช่ือผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย     สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4               ลากิจ 
2. นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6  ลากิจ 
3. นายจกัรี  ชุมนาค   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7                    ลากิจ 
4. นายทวีพร  มีสุข   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5  ขาดประชุม                                                    

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. ร.ต.อ. ขวญัดี  ประดิษฐ ์ รอง สวป.สภ.หว้ยยอด  หน.สายตรวจตาํบลเขาขาว   

ขวญัดี  ประดิษฐ ์                                           
2. นางภทัธณี ยงัช่วย หวัหนา้สาํนกัปลดั              ภทัธณี ยงัช่วย 
3. นางทิฐิชภกัด์ิ  คงพล นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ทิฐิชภกัด์ิ คงพล 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
              เม่ือท่ีประชุมพร้อม  นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม  เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว   สมยัสามญั สมยัแรก 
ประจาํปี พ.ศ. 2562  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
    
          /ระเบียบวาระท่ี 1... 

สาํเนา 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานสภาฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1  นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 4  นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน์ สมาชิก 

อบต. หมู่ท่ี 6 และนายจกัรี ชุมนาค สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 ลากิจ 
นายทวีพร  มีสุข  สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 5 ขาดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัวิสามญั 
สมยัท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี  24 ธนัวาคม 2561 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดว้ย มีท่านใดจะแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 รายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ   ไม่มี     งดออกเสียง  

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1 การกาํหนดสมยัประชุม สมยัสามญั ประจาํปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 21 การกาํหนดจาํนวน
สมยัประชุมสามญัประจาํปี  ระยะเวลาและวนัเร่ิมตน้ประชุมสมยัประชุมสามญั
ประจาํปีของแต่ละสมยัในปีนั้น วนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัประจาํปีของปีถดัไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาทอ้งถ่ินนาํปรึกษาในท่ีประชุมสมยัสามญัประจาํปีสมยัแรกของแต่ละ
ปี โดยใหน้าํความในขอ้ 11 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอการ
กาํหนดสมยัประชุม สมยัสามญั ประจาํปี พ.ศ. 2562 ไดค้รับ 

นายฉตัรชยั ชุมทอง กระผมขอเสนอสมยัประชุมสามญัประจาํปี พ.ศ. 2562 เห็นควรกาํหนด จาํนวน 4  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) สมยั คือ 

สมยัท่ี 1  ตั้งแต่วนัท่ี  10 - 24  กมุภาพนัธ์ 2562 
 สมยัท่ี 2  ตั้งแต่วนัท่ี   1  - 15  พฤษภาคม  2562 
 สมยัท่ี 3  ตั้งแต่วนัท่ี  11 - 25  สิงหาคม 2562 
 สมยัท่ี 4  ตั้งแต่วนัท่ี    1 - 15  พฤศจิกายน 2562 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านอ่ืนมีความเห็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติท่ีประชุมฯ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  เสียง   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี   งดออกเสียง  ไม่มี 
  3.2 เร่ืองการกาํหนดสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอระยะเวลาของสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี 

พ.ศ. 2563  
 

                /นายฉตัรชยั... 
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นายฉตัรชยั ชุมทอง กระผมขอเสนอ กาํหนดสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2563 ระหวา่ง 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6)  วนัท่ี 10 - 24 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2563      

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านอ่ืนมีความเห็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี   

3.3 เร่ืองร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3/2562 
ประธานสภาฯ  ขอใหท่้านสมาชิกฯ ทุกท่านไดดู้ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3/2562 มี 

โครงการท่ีเพิ่มเติม จาํนวน 8 โครงการ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
เชิญได ้หากไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3/2562  
      ดว้ยคะแนนเสียง  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

3.4 เร่ืองร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2564) เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 1/2562 
ประธานสภาฯ  ขอใหท่้านสมาชิกฯ ทุกท่านไดดู้ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564)  

เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 1/2562 มีโครงการท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงไป จาํนวน 2 โครงการ 
คือโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นกลาง 1 หมู่ท่ี 6 และโครงการจดัซ้ือซุม้ 
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 

นายฉตัรชยั ชุมทอง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นกลาง 1 หมู่ท่ี 6 ตามแผนฉบบัเปล่ียนแปลงน้ี 
(ส.อบต. หมู่ท่ี 6)  ไดก้าํหนดใหก้วา้ง 4 เมตร ระยะทาง 405 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร นั้น กระผม 

คิดว่าหากไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร นั้น อาจจะมีปัญหาได ้เพราะอาจจะติดกบัท่ีดิน
ของชาวบ้าน ชาวบ้านอาจไม่ยินยอมได้ อยากให้มีการแก้ไขเป็นไหล่ทางตาม
สภาพของพื้นท่ี 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีคุณฉตัรชยั ชุมทอง พดูผมคิดวา่ไหล่ทางถนนคอนกรีต 
หากเราระบุขา้งละ 1 เมตร บางทีมนัอาจจะทาํไม่ได ้เพราะสภาพถนนบางจุดมนั
อาจจะไม่ได ้1 เมตร ควรจะให้เป็นไปตามสภาพของถนนจะดีกว่า แลว้หากว่าเรา
จะทาํโครงการน้ี ก็จะให้กองช่างไปสํารวจพื้นท่ีจริงอีกคร้ัง ในส่วนน้ีอยากจะให้
เปล่ียนแปลงแกไ้ขเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นกลาง 1 หมู่ท่ี 6 กวา้ง  
4 เมตร ระยะทาง 405 เมตร ไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 1 เมตร หรือตามสภาพของถนน 
ไม่ทราบมีท่านสมาชิกฯ ท่านอ่ืนจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือมีความเห็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ หากไม่มีจะขอมติท่ีประชุมฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 1/2562 
ดว้ยคะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
3.5 เร่ืองร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไ้ข ฉบบัท่ี 1/2562 

 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  ขอใหท่้านสมาชิกฯ ทุกท่านไดดู้ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2564) แกไ้ข  
ฉบบัท่ี 1/2562 ซ่ึงร่างแผนฯ ฉบบัท่ีแกไ้ขน้ี มีโครงการท่ีตอ้งแกไ้ขอยู่ 1 โครงการ 
คือ โครงการรดนํ้าผูสู้งอาย ุงบประมาณ 100,000 บาท มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ คือ 
ศพค.ตาํบลเขาขาว แกไ้ขใหม่เป็น โครงการรดนํ้ าขอพรผูสู้งอาย ุสานสัมพนัธ์เพื่อ
ครอบครัวอุ่นใจ งบประมาณ  100,000 บาท ชมรมผูสู้งอายุตาํบลเขาขาว เป็น
ผูรั้บผดิชอบ ไม่ทราบมีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามบา้ง หากไม่มีจะ
ขอมติท่ีประชุม 

มตท่ีประชุม  เห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2564) แกไ้ข ฉบบัท่ี 1/2562  
ดว้ยคะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระเร่ืองอ่ืน ๆ มีท่านสมาชิกฯ จะอภิปรายหรือสอบถามเร่ืองอะไรเชิญ

ไดเ้ลยครับ 
นายฉตัรชยั ชุมทอง กระผมมีเร่ืองจะปรึกษาเร่ืองการจดัแข่งขนักีฬา อบต.ประจาํปี พ.ศ. 2562 วา่เราจะ 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6) กาํหนดจดัแข่งขนัในช่วงไหน มีประเภทกีฬาอะไรบา้ง 
ประธานสภาฯ ในเร่ืองการจดัการแข่งขนักีฬาประจาํปี พ.ศ. 2562 นั้น กระผมอยากให้สมาชิกฯ 

ทุกคนช่วยกนั คิดว่าเราควรจะมีการแข่งขนักีฬาอะไร อยากใหทุ้กคนไดมี้ส่วนรวม
ในการทาํงาน เพราะทุกปีท่ีผ่านมากระผมกบัคุณฉัตรชยั ชุมทอง ค่อนขา้งเหน่ือย
มาก เพราะตอ้งเขา้ไปทาํทุกอย่าง กระผมอยากให้สมาชิกฯ ทุกคนมาช่วยทาํงาน
ดว้ย บางคร้ังก็ถูกตาํหนิ แต่อยากให้ทุกคนมาช่วยกนั เพราะอยา่งนอ้ยเด็ก เยาวชน
ในตาํบลของเรา จะไดห้ันมาออกกาํลงักาย เล่นกีฬา แมจ้ะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่
นาน เพราะปัญหายาเสพติดบา้นเราทุกท่านคงทราบดีว่าเป็นอย่างไร ก็อยากให้ท่ี
ประชุมปรึกษาหารือกนัดู 

ร.ต.อ. ขวญัดี  ประดิษฐ ์ กระผมเพิ่งไดรั้บคาํสัง่ใหม้าปฏิบติัหนา้ท่ี หน.สายตรวจตาํบลเขาขาว กย็นิดีท่ีจะ 
หน.สายตรวจตาํบล ทาํงานร่วมกบั อบต.เขาขาว และสมาชิกฯ ทุกท่าน สาํหรับเบอร์โทร. 081-0976017  
เขาขาว เพื่อจะไดป้ระสานการทาํงานกนั  
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิด

การประชุมและขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 
 
 
 
 
 

        /เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  
 
          

(ลงช่ือ)     วาณิชย ์ แซ่ล่ิม        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม) 
        ปลดั อบต.เขาขาว/ เลขานุการสภาฯ     
  
 

(ลงช่ือ)   อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ) 
                   ประธานสภา ฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


